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เริ่มการประชุม เวลา   ๐๙.๓๐น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม  เ รียนท่านคณะกรรมบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพของเทศบาล 

ประธาน   นครเชียงใหม่ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ มาเข้าร่วมประชุมวันนี้ เรื่อง การป้องกันโรคท่ี

เกิดขึ้นในฤดูฝนในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝน ท าให้สภาพ

อากาศเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสาเหตุของโรคระบาดหลายชนิด ซึ่งสามารถ

แพร่กระจายได้ง่ายและเร็ว จากสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโรคภัย

ของประชาชน   กรมควบคุมโรคมีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของ

ประชาชนในช่วงฤดูฝน ซึ่งโรคท่ีมีแนวโน้มจะระบาดในฤดูฝน และอาจเกิด

ผลกระทบต่อประชานชน มีอยู่ ๓ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ กลุ่มท่ี๑. โรคไข้หวัดใหญ่ 

และโรคมือเท้าปาก เมื่อประมาณสัปดาห์ท่ีแล้ว โรงเรียนอนุบาลที่อยู่ติด

ด้านหลังของโรงเรียนเทพบดินทร์ ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของเด็กที่เป็น

โรคมือเท้าปากติดต่อเข้ามา จึงด าเนินการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

ภาวะของการระบาดโรคอยู่ในระดับไหน จัดเตรียมยาเพ่ือท าการรักษา และ

มีให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาโรคไป กลุ่มที่๒. โรคไข้เลือดออก 

และไวรัสตับอักเสบเอ เป็นโรคท่ีต้องท าการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะมีผู้ป่วย

เพ่ิมข้ึน ส าหรับไข้เลือดออกในปีนี้ พบว่ามีการระบาดของโรคท่ีน้อยมาก แต่

ก็ไม่ควรประมาท เนื่องจากปีที่แล้วมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ประมาณสองแสนกว่ารายทั่วประเทศ เสียชีวิตประมาณสามร้อยกว่าราย 

ส่วนในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เป็นโรคไข้เลือดออกประมาณ ๑๕,๐๐๐ ราย และ
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ผู้ที่เสียชีวิตประมาณ ๘ ราย เป็นชาวไทยใหญ่จ านวน ๔ ราย สาเหตุท่ีท า

ให้ชาวไทยใหญ่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์เกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น รับประทานยาผิดประเภท 

เช่น ยาแอสไพริน หากผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกรับประทานเข้าไป ท าให้

เกิดการแตกตัวของเลือดที่มากขึ้น จนท าให้ถ่ายเป็นเลือดและถ้าไปพบ

แพทย์ไม่ทัน อาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ส าหรับในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ ๑,๘๐๐ ราย ส่วนผู้ท่ีเสียชีวิต

ประมาณ ๓ ราย เป็นชาวไทยใหญ่ ๒ ราย เป็นชาวไทย ๑ ราย ซึ่งชาวไทย

ท่ีเสียชีวิตเป็นผู้หญิง สาเหตุจึงเกิดจากการใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะไม่มิดชิด

ปล่อยให้ยุงที่มีพาหะกัด ท าการรักษาเบื้องต้นด้วยการรับประทานยาที่ไม่

ตรงต่อการรักษาโรค และไปพบแพทย์ท่ีคลินิก ตามล าดับจนถึงการไปพบ

แพทย์ท่ีโรงพยาบาลแต่รักษาไม่ทันท าให้เสียชีวิต ซึ่งอาการของ

ไข้เลือดออกมีวิธีสังเกตได้คล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ มีลักษณะตัวร้อน ไข้

ขึ้นสูง มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว แต่อาการท่ีแตกต่างกันของ ๒ โรคนี้คือ จะ

ไม่มีอาการไอ และไม่มีน้ ามูก ให้ต้ังข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจมีอาการของ

ไข้เลือดออก ควรพบแพทย์โดยเร็วท่ีสุด ซึ่งแพทย์จะท าการรักษาอาการ

เบื้องต้นอยู่ ๓ อาการ คือ ๑.ไข้ขึ้นสูง จะให้รับประทานยา พาราเซตามอล 

หากอาการไม่ดีขึ้น ให้น าเอาผ้าชุบน้ าเช็ดตัวเพ่ือให้ร่างกายมีอุณหภูมิลดลง 

ไม่ควรรับประทานยาซ้ าเข้าไปทันที ควรรอให้ครบ ๔ ชั่วโมง เพราะมิ

เช่นนั้นจะท าให้ไตท างานหนัก และเกิดอาการไตวายในท่ีสุด ๒. การให้

น้ าเกลือ เพราะหากผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารได้ หรือมีลักษณะ

เบื่ออาหาร แพทย์จ าเป็นต้องให้น้ าเกลือ หรือหากไม่ได้ไปพบแพทย์ ให้ดื่ม

เกลือแร่แทน แต่ทางที่ดีควรไปพบแพทย์ เพราะอาจเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน

ได้ ตัวอย่างเช่น ต ารวจโรงพักกองเมืองเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เข้ารับการรักษา

ด้วยอาการโรคไข้เลือดออก แต่สุดท้าย เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวาย

เฉียบพลัน นั้นเป็นสิ่งท่ีแปลกมากส าหรับกรณีนี้ ๓. เกล็ดเม็ดเลือดต่ า 

ตัวอย่างเช่น ประธานชุมชนกู่เต้า เกล็ดเลือดลดต่ า จนเกิดอาการช็อก ท าให้

ต้องเข้ารับการรักษาทันที นี่คือกรณีตัวอย่างของปีที่แล้ว ซึ่งปีนี้พบว่าผู้ป่วย

โรคไข้เลือดออกมีจ านวนที่น้อย ถ้าเทียบกับปริมาณผู้ป่วยในปีท่ีแล้ว

ประมาณสามร้อยกว่าราย ในปีนี้มีผู้ป่วยยี่สิบกว่ารายเท่านั้น โดยข้อสังเกต

คือ ปีไหนที่มีฝนตกต้ังแต่ต้นปี จะเกิดการระบาดโรคไข้เลือดออกมาก และ

ส่งผลให้เกิดอุทกภัยแน่นอน ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ มีการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกในแหล่งชุมชนควรค่าม้าเป็นจ านวนมาก และในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ในแหล่งชุมชนควรค่าม้า ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงสอบถาม

ไปยังประธานชุมชนควรค่าม้า ทราบว่าแหล่งชุมชนควรค่าม้า ได้มีการ

ก าหนดรางวัลเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้คนในชุมชน หากบ้านหลังใดไม่มีแหล่ง

เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายจะท าการปักธงสีเขียว คือ ปลอดลูกน้ ายุงลาย ส่วน

บ้านใดท่ีมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย บ้านหลังนั้นจะได้รับธงสีแดง คือ 

บ้านหลังนี้มีลูกน้ ายุงลาย ซึ่งการท าลักษณะนี้จะท าให้ผู้ท่ีพบเห็น หรือผ่าน

ทาง ได้รับรู้ถึงบ้านแต่ละหลังว่ามีการใส่ใจที่จะปกป้อง ป้องกันไม่ให้เกิด

การระบาดของโรคไข้เลือดออกได้หรือไม่ ในการด าเนินการของชุมชนจะ

ท าการส ารวจเป็นสัปดาห์ๆไป ซึ่งหากการส ารวจแต่ละครั้งบ้านหลังใดท่ีมี

การปรับปรุงแก้ไขแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายท่ีดี ก็จะมีการแจกไข่ไก่

จ านวน ๑ แผง เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนในชุมชนตระหนักว่าควรช่วยกัน

ป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนควรค่าม้า ซึ่งนั้น

เป็นหนึ่งวิธีที่จะเลือกปฏิบัติ กลุ่มท่ี ๓ โรคเล็ปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู มี

นักศึกษาปริญญาโท ท่ีป่วยเป็นโรคนี้ แล้วยังไม่ทราบแหล่งที่มาว่าเกิดมา

จากท่ีใด เป็นเหตุท าให้เสียชีวิต ซึ่งจากการตรวจสอบในตลาดเมืองใหม่ 

เบื้องต้น เป็นคนละชนิดท่ีท าให้นักศึกษาปริญญาโทเสียชีวิต ส่วนโรคที่มา

กับฤดูฝนที่น่าติดตาม คือ โรคปอดบวม โรคไข้สมองอักเสบ และโรค

อหิวาตกโรคล่าสุด เป็นโรคระบาดท่ีมากับไก่ ซึ่งมีหลายพ้ืนที่ ท่ีบริโภคไก่

แล้วเกิดอาการท้องร่วง ในการประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบของไก่ ให้

ท าให้สุก และรีบรับประทานให้หมดภายใน ๔ ชั่วโมง ไม่ว่าจะเกิดจากการ 

ต้ม ผัด หรือทอด หากไม่รับประทานทันทีหรือภายในเวลา ๔ ชั่วโมง อาจท า

ให้อาหารเสียได้ ยิ่งหากมีการท าอาหารเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน ยิ่ง

ท าให้เกิดความเส่ียงต่อการท้องเสีย ท้องร่วง ส่วนโรคอีกหนึ่งโรคท่ีควรระวัง 

โรคมาลาเรีย เป็นประกาศของ อธิบดีกรมควบคุมโรค คุณโสภณ เมฆธน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

วันที่ ๑๖ กันยายน 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม    พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธาน   
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์  วาระที่  ๓ .๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  สรุปผลการ

ด าเนินงานด้านกรรมการและเลขานุการ         การเงินและบัญชี  สรุป

บัญชีรายรับ-จ่าย ประจ าเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ ยอดยกมา ๗,๖๗๐,๐๐๔.๘๔ บาท มีการเบิกจ่ายในส่วน

ของ ค่าตอบแทนล่วงเวลา วันที่ ๒ มีการเบิกจ่ายในเรื่องของการตรวจ

สุขภาพประมาณ ๙ แสนกว่าบาท ในส่วนของกิจกรรม การเบิกจ่าย มี

รายรับประมาณ ๔๐๐ บาท และมีรายจ่ายต้ังแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

รวมเป็นเงิน ๕,๒๖๔,๓๓๘.๕๕ บาท เงินคงเหลือ ๒,๔๐๖,๐๖๖.๒๙ บาท เป็น

รายรับ-จ่ายต้ังแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งยังไม่มีการสรุปปิด

งบประมาณท้ังหมด มีเรื่องการจัดท าโครงการท่ีจะน าเสนอ และเรื่องของเงิน

จ านวนร้อยละ ๑๐ ท่ีไม่ชัดเจน ซึ่งมีบางโครงการท่ีด าเนินการเขียน

โครงการเสร็จแล้ว และโครงการท่ีก าลังก าหนดขอขยายระยะเวลามีจ านวน 

๑ โครงการซึ่งจะอยู่ในส่วนของวาระท่ี ๔ เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการท่ี

ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์   วาระที่  ๓.๒  การสรุปผลการด าเนินการประเภท 

๑-๓ ในส่วนทีก่รรมการและเลขานุการ   ไม่ได้มีการสรุป จะมี

เรื่องของการสรุปบัญชีค้างจ่าย เพ่ือน างบประมาณไป จ่ายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ต่อไป เริ่มจากประเภทท่ี ๑ จ านวน ๑๐ โครงการ งบประมาณอนุมัติ เป็นเงิน 

๕,๐๒๖,๑๕๘ บาท งบประมาณท่ีเบิกจ่าย เป็นเงิน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณค้างจ่าย เป็นเงิน ๑๒๖,๑๕๘ บาท งบประมาณแก่หน่วยบริการ

ประเภทท่ี ๒ จ านวน ๕ โครงการ ๑๑๘,๗๗๐ บาท มีการเบิกจ่ายเรียบร้อย

แล้ว ประเภทท่ี ๓ การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน มีจ านวน ๔๗ 

โครงการ งบประมาณเป็นเงิน ๓,๑๑๖,๓๐๔ บาท งบประมาณท่ีเบิกจ่ายเป็น

เงิน ๒,๗๓๖,๐๒๔ บาท งบประมาณค้างจ่าย เป็นเงิน ๓๘๐,๒๘๐ บาท เรื่อง

ของการบริหารงานประเภทท่ี ๔ มีจ านวน ๗ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 

เป็นเงิน ๑,๔๗๗,๓๗๒ บาท งบประมาณท่ีมีการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
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๑,๑๐๖,๑๙๐.๘๕ บาท งบประมาณค้างจ่าย เป็นเงิน ๓๓๓,๓๘๑.๑๕ บาท 

รวมงบประมาณท่ีมีการค้างจ่าย เป็นเงิน ๘๑๙๘๘๑.๑๕ บาท ณ วันที่ ๑๑ 

กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งการเบิกจ่ายส่วนคงค้างจะมีการขยายเวลาไปถึงช่วง

เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากโครงการบางโครงการยังไม่

แล้วเสร็จ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม   รั บทราบ  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์   วาระที่ ๓.๓ แจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการ

กองทุนหลักกรรมการและเลขานุการ   ประกันสุขภาพชุดใหม่  

ซึ่งมีการประกาศหนังสือหลักประกันสุขภาพฉบับใหม่ เรื่องของการก าหนด

หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและการ

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน

ระเบียบใหม่มีการก าหนด การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพใหม่ ซึ่งได้มีการสรุปแล้วในรายละเอียดตามรายช่ือท่ีได้ท าการ

คัดเลือกและส่งรายช่ือให้กับทางส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เพ่ือให้จัดท าเป็นหนังสือค าส่ัง ท่านแรกในต าแหน่งขอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 

๒ ท่าน ได้แก่ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นายณัฐฐ์ชูเดช  วิ

ริยดิลกธรรม  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑ และ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒ ต าแหน่งกรรมการฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 

ท่าน ได้แก่ นายราชิน ตันตรานนท์ และ นายดุสิต    บูรณะพิมพ์ หน่วย

บริการ ที่มีการคัดเลือกเอง จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลช้างเผือก 

และโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ในส่วนของตัวแทนอาสาสมัคร

ประจ าหมู่บ้าน จ านวน ๒ ท่าน ได้แก่ นางสาวชุวานันท์  พวงมาลา ตัวแทน

จากชุมชนเคหะ ๒  และนางจันทนา ภักดี ตัวแทนจากชุมชน ๕ ธันวา 

ผู้แทนหรือผู้น าหมู่บ้าน จ านวน ๔ ท่าน ได้แก่ แขวงกาวิละ นายสุเวธ 

สุภาษิต ประธานชุมชนเคหะเชียงใหม่  แขวงศรีวิชัย นายสุรพล วิริยะ

พรรณ ประธานชุมชนสวนดอก แขวงเม็งราย นายทศพร อนุกูล ประธาน

ชุมชนหมื่นตูม แขวงนครพิงค์ นายยงยุทธ จันทกูล ประธานชุมชนพัฒนา

บ้านกู่เต้า ซึ่งได้มีการรวบรวมรายช่ือ และจัดส่งให้สปสช.ระดับเขต  

คณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีผลให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๕๗ ดังนั้นในส่วนของคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็จะหมด

วาระการด ารงต าแหน่งไป  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการประชุมในวาระ

สุดท้าย 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ ์  วาระที่ ๓.๔ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน

ร่วมเป็นเกียรต ิ

กรรมการและเลขานุการ   ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผน

ประกันสุขภาพชุมชนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า ทาง

ฝ่ายเลขากองทุนฯ จะมีการจัดอบรมท าแผนสุขภาพชุมชนทุกๆปี เพ่ือท่ีจะน า

แผนสุขภาพชุมชนมาเสนอในการจัดท าโครงการให้กับคณะกรรมการของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 

มติที่ประชุม   รั บทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์   เรื่องขออนุมัติจ้างลูกจ้างกองทุนฯ ประจ าปี

งบประมาณ กรรมการและเลขานุการ   พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้ังแต่

เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ -  กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน 

เป็นเงิน ๘,๓๔๐ บาท ค่าครองชีพ เป็นเงิน ๖,๖๖๐ บาท รวมเป็นเงิน 

๑๕,๐๐๐ บาท  

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม   ขอมติที่ประชุม     

ประธาน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐ ท่าน  

 

 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม  วาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณา ขอ

อนุมัติสนับสนุนงบประมาณประธาน  โครงการประเภทที่ ๓  การ

สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น จ านวน ๑ โครงการ

ได้แก่ โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการ

ระบาดโรคอีโบล่า งบประมาณ ๖๔,๖๐๐ บาท โดยเครือข่ายเฝ้าระวังโรค

ภาคประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการการให้ความรู้ใน

การเตรียมความพร้อมกรรมการและเลขานุการ  เฝ้าระวังการ
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ระบาดโรคอีโบล่า เป็นโครงการของเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคภาค

ประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่ ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรเมือง งานป้องกันและควบคุมโรคิดต่อ

ท่ัวไปของเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นโครงการท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่

ได้รับการประสานจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการจัดกิจกรรม

รณรงค์เรื่อง การให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการระบาดโรค

อีโบล่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความ

พร้อมการเฝ้าระวัง การสืบสวน สอบสวน การควบคุมโรคระบาดในเบื้องต้น

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือขยายเครือข่ายการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคระบาด

ในองค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือลดการระบาดในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย คือ 

กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ บางประเภท ต ารวจท่องเท่ียว 

ห้างสรรพสินค้า โรงเรียนนานาชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ  ๓๐๐  คน 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตัวชี้วัด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้

ความเข้าใจ สาเหตุของโรค การแจ้งข่าว การรายงาน การสอบสวนโรค

เบื้องต้น มีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ในการ

สอบสวนโรค มีการจัดท ารูปเล่ม มีกิจกรรมในเรื่องของการอบรม จัด

นิทรรศการให้ความรู้เฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วย สรุปการประเมินผล

ด าเนินการตามโครงการ แบบประเมินผล ด าเนินการในวันท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๕๗ งบประมาณในการด าเนินโครงการ เป็นเงิน ๖๔,๖๐๐ บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ

วิทยากร  

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม ต้องเน้นให้โรงแรมหรือเกสต์เฮ้าส์   เข้า

ร่วมปรึกษาหารือในการเฝ้าระวังประธาน และควบคุมโรค แต่โดยปกติ

ท่ัวไป ในการเชิญผู้ประกอบกิจการโรงแรม หรือเกสต์เฮ้าส์ มาเข้าร่วม

ปรึกษาหารือจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการเท่าไหร่ 

เพราะโดยส่วนใหญ่ธุรกิจประเภทนี้จะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว การจะ

เข้าร่วมปรึกษาหารือเป็นไปได้ยาก ดังนั้นหากต้องการให้ผู้ประกอบกิจการ

ประเภทนี้เข้าร่วมการปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติ จะต้องมีการใช้เจ้าหน้าท่ี

ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ

ท่องเท่ียว ในการเชิญชวนให้เข้าร่วม เนื่องจากท่ีเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้

ประกอบกิจการประเภทนี้ คือ กลุ่มผู้ประกอบกิจการเหล่านี้สามารถสอดส่อง

พฤติกรรม หรืออาการของผู้ป่วยให้เราได้ เพราะเป็นบุคคลท่ีได้พบเจอกับ

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักได้เป็นจ านวนมาก จึงขอฝากผู้ที่
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น าเสนอโครงการนี้ ให้น ากลุ่มบุคคลเหล่านี้มาเข้ารับฟังการให้ความรู้ความ

เข้าใจ การสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ เพ่ือป้องกันการระบาดได้

ทันท่วงที  

 

 

นายฉัตรพงษ์  ชื่นสุวรรณกุล เสนอให้โครงการเหล่านี้ มีการให้ความรู้ 

ความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาสาระหัวหน้ากลุ่มงานทันตฯ ส าคัญท่ีมีประโยชน์ แก่

ผู้ประกอบกิจการโรงแรม หรือเกสต์เฮ้าส์ เนื่องจากว่า ธุรกิจประเภทนี้มักจะ

เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวจึงเป็นไปได้ยากท่ีผู้ประกอบกิจการเหล่านั้นจะ

มาเข้าร่วมประชุม จึงขอฝากว่าให้เนื้อหาสาระ มีความกระชับ เข้าใจง่าย 

เพราะในการประชุม หากมีการจัดประชุมในภาคเช้า – บ่าย ในช่วงภาคเช้า

จะได้รับความร่วมมือดี แต่ภาคบ่ายจะไม่ค่อยมีผู้เข้าร่วมประชุม  

นางอิสรีย์    ศิริรัตน์ ในส่วนของเรื่องการจัดอบรม  การเข้าประชุม

ในช่วงภาคเช้า เรื่องการ    ที่ปรึกษาเครือข่ายภาคประชาชน  อบรมให้

ความรู้ทางวิชาการ เพราะว่าได้จัดให้มีการจัดอบรมในเรื่องขององค์ความรู้ 

เช่น รู้จักโรคอีโบล่าไหม อีโบล่ามีลักษณะอย่างไร มีวิธีการรักษาเบื้องต้น

อย่างไร ท าอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรค เป็นต้น เหตุผลที่ต้องจัดโครงการนี้ 

เพราะว่าในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก กินิ ไลบิเรีย โดยเฉพาะ ไลบิเรีย

มีการแพร่ระบาดท่ัวประเทศ และประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงมากท่ีสุดคือ 

ประเทศลากอสของไนจีเรีย มีผู้ที่ติดเช้ือจากเชื้ออีโบล่ามากท่ีสุด มีอยู่

ประมาณ ๔ ประเทศ ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี ๘ กันยายน 

๒๕๕๗ ว่ามีการติดเช้ืออยู่ประมาณสี่พันกว่าคน และเสียชีวิตประมาณสอง

พันกว่าคน นี้คือรายละเอียดท่ีได้ท าการประชุมเกี่ยวกับโรคอีโบล่าของ

ภาคเหนือ ซึ่งความจริงแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตมีมากกว่าท่ีได้กล่าวมา แต่

ไม่ได้มีการน าเอาข้อมูลมาเข้าสู่ระบบสาธารณสุข เพราะในต่างประเทศ

วิธีการอ าลาศพจะเป็นธรรมเนียมของประเทศนั้น คือ การจูบอ าลาศพ ซึ่งนี้

คือปัจจัย เนื่องจากเช้ือยังไม่ได้ถูกท าลายท าให้เกิดการแพร่กระจายมากขึ้น 

และการสาธารณสุขของประเทศนั้น ยังไม่มีความเป็นมาตรฐานมากนัก 

สาเหตุท่ีจะต้องจัดท าโครงการนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะว่าการคัดกรอง

ผู้ป่วยโรคอีโบล่าอยู่ท่ีสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสนามบินที่ต้องได้รับ

การคัดกรองมีอยู่ประมาณ ๕ แห่ง ๑. สนามบินสุวรรณภูมิ ๒. ดอนเมือง ๓. 

สงขลา ๔. ภูเก็ต ๕. เชียงใหม่ ในการติดเชื้อท่ีมีความเส่ียงอยู่ในระยะเวลา 
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๒- ๒๑ วัน ในบางครั้งผู้ป่วยติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการ ดังนั้นการท่ีจะกักตัว

ผู้ป่วยจึงไม่สามารถท าได้ แต่ผู้ป่วยได้รับเช้ือแล้ว หากผู้ป่วยได้เข้าไปพัก

อาศัยอยู่ในเขตชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม หรือเกสต์เฮ้าส์ จะมีวิธีการเช่น

ไร ถ้าตัวผู้ป่วยเกิดมีอาการระหว่างที่พักอาศัยในโรงแรมหรือเกสต์เฮ้าส์ 

เพราะเช้ืออีโบล่านี้ สามารถแพร่ได้ทาง น้ ามูก น้ าลาย ผ้าปูที่นอน ปลอก

หมอนเหล่านี้ จะมีการป้องกันเช่นไร หากปัจจัยต่างๆนี้ เป็นตัวน าพาเชื้อโรค

ไปสู่ผู้อื่น ในการฆ่าเช้ืออีโบล่าสามารถท าได้ด้วยการน าไปฆ่าเชื้อใน

อุณหภูมิท่ี ๖๐ องศา แน่นอนว่าสามารถฆ่าเช้ือได้ แต่ถ้ามีการให้ความรู้

เบื้องต้นแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องก่อน เช่น พนักงานแม่บ้านในโรงแรม ต ารวจ

ท่องเท่ียว มัคคุเทศก์ ฯลฯ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจาก

ผู้ป่วยสู่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ที่ติดเช้ือประมาณ ๖ คน 

แต่ปลอดเชื้อแล้ว ๓ คน คือ ผ่านระยะเวลาของการฟักตัวของโรคไปแล้ว 

แต่เหลืออีก ๓ คน เนื่องจากยังไม่ครบก าหนดระยะเวลา ซึ่งสาธารณสุข ได้

มีการจัดท าสื่อไว้แล้วเป็นจ านวนมาก ในการให้ความรู้แก่ประชาชน และท่ี

ส าคัญ ส านักการสาธารณสุขได้ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ว่า 

ถ้ามีผู้ติดเช้ือจะต้องมีการแจ้งความไว้  

 

 

 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช   วิริยดิลกธรรม  มีความคาดหวังว่า คณะกรรมการ

ทุกท่านจะให้ความร่วมมือ ในวันท่ีประธาน  ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๗ 

จะมีผู้ท่ีเล็งเห็นความส าคัญ และให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมให้

ความรู้เรื่องอีโบล่า เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรม หรือเกสต์เฮ้าส์ได้เข้า

ร่วมการประชุม ถ้าการชักชวนไม่เป็นผลก็ต้องมีการบังคับให้เข้าร่วมประชุม

อบรมโดยได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือทหาร เป็นต้น ในผู้

ประกอบกิจการเหล่านี้จะมีบางกลุ่มท่ีจัดต้ังเป็นชมรม ซึ่งในส่วนนี้จะได้รับ

ความร่วมมือจากชมรมเหล่านี้เป็นอย่างดี และให้ส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมการ

ประชุมอบรมภายใน วันที่ ๒๒ กันยาน ๒๕๕๗ หากไม่มีผู้ส่งรายช่ือเข้าร่วม

ประชุมเราจะต้องปรึกษาหารือกันว่าควรมีมาตรการอย่างไร เพราะกรณีโรค

ระบาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญ อย่างเช่น กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับ

นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษท่ีมาเท่ียวเกาะเต่าถูกท าร้ายจนเสียชีวิตนั้น เป็นสิ่ง
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ท่ีท าให้เสียภาพลักษณ์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นข่าวท่ี

ได้รับความสนใจทั่วโลก มีการส ารวจเบื้องต้นว่า นักท่องเท่ียวชาวอังกฤษที่

เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยได้เสียชีวิตไปประมาณสิบกว่าราย เหตุเกิด

จากการฆาตกรรม ซึ่งยังไม่รวมกรณีของการเสพยาเกินขนาดจนเป็นเหตุ

ท าให้เสียชีวิต จากการที่ได้อ่านการส ารวจเบื้องต้น อยากได้รับความ

ร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ต ารวจ และทหาร ให้มีการตรวจสอบตามท่ีพักอาศัย

ต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันทหารมีบทบาทส าคัญ ตามประกาศของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติท าให้ผู้คนมีความเกรงกลัว ซึ่งถ้าได้รับความร่วมมือจาก

ทหาร จะท าให้การด าเนินการ การป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกิดผลส าเร็จ 

เพ่ือตรวจสอบท่ีพักอาศัยที่มีความเส่ียงต่อการระบาดของโรค และยาเสพติด 

เพราะปัจจุบันแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาอาศัยในประเทศมีจ านวนมาก ซึ่ง

กลุ่มบุคคลเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรมต่างๆได้ มีความ

คาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆของรัฐให้ด าเนินการไป

ตามแนวทางนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

นางอิสรีย์    ศิริรัตน์ เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยประสานงานกับท่านรองผู้

ก ากับต ารวจท่องเท่ียว 

ที่ปรึกษาเครือข่ายภาคประชาชน จึงอยากขอให้ท่านประธานได้ประสาน

กับท่านรองผู้ก ากับเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ และให้เกิดผลส าเร็จแก่

กลุ่มเป้าหมายท่ีวางไว้มากขึ้น เบอร์ติดต่อ ๐๘๑-๘๘๑๘๑๖๑ ชื่อรองผู้ก ากับ 

ยุทธสิทธิ์ บุญก่ า ในครั้งก่อนที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  

นายสุเวช สุภาษิต ตามโครงการท่ีสาธารณสุขจังหวัดได้น าเสนอมา 

เป็นโครงการท่ีดีแต่ขอ 

ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ ฝากถึงผู้ด าเนินการโครงการด้านเอกสารข้อมูล

แผ่นพับ ให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ มีเนื้อหาท่ีชัดเจน ซึ่งโรคภัยท่ีเข้ามา

ส่วนใหญ่ที่ได้รับฟัง มาจากแรงงานต่างด้าว จึงอยากให้มีมาตรการป้องกัน

ท่ีชัดเจน ในส่วนของเครือข่าย แขวงต่างๆ ทั้ง ๔ แขวง อย่างเช่น แขวงกาวิ

ละ มีจ านวน ๒๘ ชุมชน จะประสานทุกชุมชนให้เข้ารับการประชุมอบรมใน 

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ นี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนในชุมชนเห็นถึง

ความส าคัญของการป้องกันโรค และในส่วนของชุมชน อยากให้ประธาน

ชุมชนมีความรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์แก่คนในชุมชน เพราะ

ส่วนมากจะมีคนในชุมชนมาติดต่อสอบถามเรื่องไม่มีประชาสัมพันธ์ใน

โครงการ 
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นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม วาระที่ ๔.๓ ขอมติคณะกรรมการอนุมัติ

โครงการดังกล่าว  

ประธาน งบประมาณ ๖๔,๖๐๐ บาท  โดยเครือข่ายเฝ้าระวัง

โรคภาคประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม    เชิญทางเลขาคณะกรรมการแจ้งเพ่ิมเติม 

ประธาน    

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เรียนท่านประธานและคณะกรรมการท่ีประชุม 

เนื่องจากเรื่องของกรรมการและเลขานุการ ระเบียบวาระในท่ีประชุมครั้ง

ท่ีหมดลงแล้ว คณะกรรมการทุกท่าน ด ารงต าแหน่งวาระไม่ต่ ากว่า ๒ ปี ซึ่ง

ทุกท่านก็เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้ามาร่วมการประชุม บางท่าน

เป็นคณะกรรมการวาระสุดท้าย ทางฝ่ายเลขาฯมีของที่ระลึกมอบให้

คณะกรรมการทุกท่าน  

               

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น. 

 

 

 

 (ลงชื่อ)..........................................................ผู้บันทึก

รายงานการประชุม 

             (นายรุ่ง    ศรีโพธิ์) 

                                            รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 

                                        เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 

 

 



15 

 

 (ลงชื่อ)...........................................................ผู้

ตรวจสอบการประชุม   

               (นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม) 

                                                    รองนายกเทศมนตรี 

                                 รองประธานกรรมการคนท่ี ๑  ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกฯ 


